

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ภาคประชาชนในฐานะผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ภาคผู้ประกอบการซึ่งติดต่อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และภาครัฐในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาตและให้บริการประชาชน โดยภาคประชาชนมีผู้แสดงความเห็น จำนวน ๔๑ ราย ภาคผู้ประกอบการมีผู้แสดงความเห็น จำนวน ๓ ราย และภาครัฐ มีผู้แสดงความเห็น จำนวน ๔๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๘๕ ราย ในช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยเห็นด้วยทั้งสิ้น

โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงของสำนักงานฯ ได้ดังต่อไปนี้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	คำชี้แจง
๑. พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (เห็นด้วย ๘๒ ราย ไม่เห็นด้วย ๒ ราย)	๑.๑ บางส่วนต้องปรับให้เหมาะสม	
๒. กำหนดให้ใบอนุญาตตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้สามารถต่ออายุใบอนุญาตเพียงการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ (เห็นด้วย ๘๑ ราย ไม่เห็นด้วย ๔ ราย)	๒.๑ ขัดกับบริบทของหน่วยงาน ๒.๒ ต้องมีหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอและกำกับใบอนุญาตให้ชัดเจนตามลักษณะของกิจการ	ใบอนุญาตในบัญชีท้ายของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตซึ่งหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาตได้มีการยืนยันรายชื่อใบอนุญาตที่จะสามารถดำเนินการได้ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน

สาระสำคัญของ ร่างพระราชกฤษฎีกา	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	คำชี้แจง
<p>๓. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีช่องทางรองรับการชำระค่าธรรมเนียมในช่องทางหนึ่งช่องทางใดดังต่อไปนี้(๑) จุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม (๒) ธนาคาร (๓) ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคำขออนุญาต (๔) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (๕) ช่องทางอื่นใดที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อย่างน้อย 1 ช่องทาง ให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ</p> <p>(เห็นด้วย ๘๔ ราย ไม่เห็นด้วย ๐ ราย)</p>		-
<p>๔. กำหนดให้ผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาตซึ่งชำระค่าธรรมเนียมตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตโดยเคร่งครัด แต่จะกำหนดให้การตรวจสอบหรือผ่านการตรวจสอบดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการชำระหรือรับชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ได้</p> <p>(เห็นด้วย ๘๔ ราย ไม่เห็นด้วย ๑ ราย)</p>	<p>๔.๑ ควรมีหลักเกณฑ์กำกับให้ชัดเจน ๔.๒ ควรมีการตรวจสอบตามปกติไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตเป็นรูปแบบใด</p>	<p>ร่างพระราชกฤษฎีกา ฉบับนี้ กำหนดเพิ่มเติมให้เป็นมาตรา ๕/๑ เพื่อเน้นย้ำให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตโดยเคร่งครัด</p>
<p>๕. ความเห็นอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๕.๑ ควรเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ๕.๒ ระยะเวลาการใช้บังคับ ควรพิจารณาถึงลักษณะงานการอนุญาตที่มีสาระและขั้นตอนที่แตกต่างกัน ๕.๓ ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนรับรู้</p>	<p>มาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้อนุญาตกำหนดรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป</p>